

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
(โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89
ซอยวิเศษสามพยุหะ ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (2) 630 7500
โทรสาร 66 (2) 630 7506

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรใหม่

คำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความถี่ของการตีราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่ในทุกรอบระยะเวลาห้าปี (หรือเมื่อบริษัทพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ได้แตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ) ซึ่งความถี่ของการตีราคาใหม่ได้ครบรอบห้าปีในปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงจัดให้มีการตีราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่ใกล้เคียงช่วงสิ้นปี 2559 เพื่อรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ ทั้งนี้ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์หลักที่บริษัทใช้ในการดำเนินงานและมีสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ต้องมี (1) การรวบรวมข้อมูลและระเบียบสินทรัพย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก (โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องจักร) และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์บางส่วนเคยผ่านการตีราคาใหม่ครั้งแรกมาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน และ (2) การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้แก่ ผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อนำราคาที่ดีหรือประเมินใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) มาเปรียบเทียบกับรายการต่อรายการกับข้อมูลและระเบียบสินทรัพย์ตามบัญชี (มูลค่าตามบัญชี) และคำนวณหาผลต่างเพื่อบันทึกรับรู้ผลต่างดังกล่าว โดยการเพิ่มหรือลดยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยสินทรัพย์บางรายการอาจเกิดการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ ทั้งนี้ ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและระเบียบสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่กล่าวถึงใน (1) และ (2) ข้างต้น

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้อมูลอื่นๆ และสรุปผลเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่ได้ถูกเปิดเผยไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 12

การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญดังต่อไปนี้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ได้รับและประเมินไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

- การสอบถามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร ชั้นตอน รายละเอียดเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ของบริษัท
- การสอบทานความเป็นอิสระ คุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่บริษัทเลือกใช้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ของสินทรัพย์
- การอ่านและทำความเข้าใจในรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระรวมทั้งประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลนำเข้าและวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการคำนวณและกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
- การทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและระเบียบสินทรัพย์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบและคำนวณหาผลต่าง ทดสอบการคำนวณความถูกต้องของผลต่างที่เกิดขึ้นและสอบทานรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าที่รวมอยู่ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลรับทราบและจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- การทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- การสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- การประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มี เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่จะมีส่วนได้เสีย สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์



(พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2803

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	408,670,090	61,097,222	355,824,558	59,149,251	
เงินลงทุนชั่วคราว	6	75,312,542	-	75,312,542	
ลูกหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5	8,088,802	8,502,735	15,854,656	14,553,249
- บริษัทอื่น - สุทธิ	5	195,015,531	189,187,055	187,897,324	184,504,259
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7	756,795,208	578,629,895	745,572,859	572,265,547
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	-	5,126,154
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น					
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ครอบคลุมเดือนมีนาคม 2560)		50,000,000	-	50,000,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ					
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม		11,381,925	5,467,283	8,970,206	5,185,318
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		9,706,298	5,376,320	8,024,973	5,089,192
- ลูกหนี้อื่น (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					
จำนวน 657,446 บาทในปี 2559					
และ 34,593 บาท ในปี 2558)		7,033,557	8,202,241	7,033,557	8,202,241
- เงินทดรองจ่าย		7,029,451	-	6,357,496	-
- อื่นๆ		3,697,770	5,501,403	3,490,518	4,438,499
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,532,731,174	861,964,154	1,464,338,689	858,513,710
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	8	30,868,111	30,601,433	30,868,111	30,601,433
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	9	-	-	8,499,500	1,509,500
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	10	8,003,697	60,895,585	-	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	11	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12, 14, 18, 19	351,769,776	360,463,110	347,820,612	359,316,124
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ	12	347,597,630	160,875,586	347,597,630	160,875,586
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	3,332,938	2,953,917	2,374,231	2,953,917
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	3,889,608	2,692,611	3,682,932	2,418,632
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
- เงินมัดจำและเงินประกัน	4, 31	68,412,266	15,922,957	64,275,735	12,854,427
- อื่นๆ - สุทธิ	4	8,673,206	7,830,989	4,272,989	4,047,656
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		824,547,232	644,236,188	811,391,740	576,577,275
รวมสินทรัพย์		2,357,278,406	1,506,200,342	2,275,730,429	1,435,090,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	8, 12, 14	672,872,559	540,239,129	617,872,559	480,239,129
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า	5	60,242,911	50,780,033	60,242,911	50,780,033
เจ้าหนี้การค้า					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	192,593	345,125	192,593	345,125
- บริษัทอื่น		177,637,693	179,745,724	177,193,626	179,616,126
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,964,181	2,040,139	1,986,681	2,071,245
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	10,585,179	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12, 19	10,832,204	11,334,193	10,832,204	11,334,193
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12, 18	85,976,548	63,406,926	72,776,549	63,406,926
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,244,722	7,652,466	4,242,429	7,652,466
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	15	62,273,109	51,976,662	60,456,630	45,125,061
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,076,236,520	918,105,576	1,005,796,182	840,570,304
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ					
หุ้นกู้ - สุทธิ	12, 18	67,167,804	114,361,718	57,748,013	114,361,718
หุ้นกู้ - สุทธิ	16	498,310,345	-	498,310,345	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	12, 19	3,974,604	11,197,520	3,974,604	11,197,520
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรถตัดบัญชี	12, 19	79,674	130,450	79,674	130,450
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12, 23	46,497,663	5,365,870	46,497,663	5,365,870
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	17	5,920,461	3,379,936	5,920,461	3,379,936
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		621,950,551	134,435,494	612,530,760	134,435,494
รวมหนี้สิน		1,698,187,071	1,052,541,070	1,618,326,942	975,005,798

บริษัท อีสตี้โคสท์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	20	195,000,000	195,000,000	195,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ 568,826,050 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2559 และ 550,190,600 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558	20	142,206,513	137,547,650	142,206,513
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	117,689,394	113,030,532	117,689,394
กำไรสะสม				
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	21	19,500,000	19,500,000	19,500,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		294,967,124	245,814,832	294,211,474
รวม		574,363,031	515,893,014	573,607,381
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		82,342,036	(59,755,014)	83,796,106
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		656,705,067	456,138,000	657,403,487
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,386,268	(2,478,728)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		659,091,335	453,659,272	657,403,487
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,357,278,406	1,506,200,342	2,275,730,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริมีเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
รายได้					
รายได้จากการขาย - สุทธิ	4	1,370,779,827	1,334,097,280	1,354,413,310	1,333,279,394
รายได้อื่น					
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า					
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์		24,509	3,291,507	24,509	3,291,507
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		2,420,473	2,222,076	2,257,418	2,150,326
- อื่นๆ	4, 19	21,683,399	18,689,865	21,310,268	19,863,420
รวมรายได้		1,394,908,208	1,358,300,728	1,378,005,505	1,358,584,647
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4	983,265,209	981,740,667	974,958,520	981,872,575
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	158,874,490	134,167,351	144,298,795	132,727,830
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 12, 13	155,455,159	118,652,899	143,873,985	112,867,064
ต้นทุนทางการเงิน	4, 19	54,429,589	38,734,778	48,873,981	36,547,191
รวมค่าใช้จ่าย	22	1,352,024,447	1,273,295,695	1,312,005,281	1,264,014,660
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		32,832,113	(844,962)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		75,715,874	84,160,071	66,000,224	94,569,987
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23, 26	10,709,230	13,986,530	10,639,634	13,977,058
กำไรสำหรับปี		65,006,644	70,173,541	55,360,590	80,592,929

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการบัญชีใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน				
(สุทธิจากผลกระทบภาษีเงินได้จำนวน 378,062 บาท)	17	(1,512,248)	-	(1,512,248)
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการบัญชีใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม		2,952,617	4,660,909	-
- กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น				
(สุทธิจากผลกระทบภาษีเงินได้จำนวน 41,598,350 บาท)	12	166,393,399	-	166,393,399
ส่วนที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในส่วนแบ่งกำไร				
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	(6,494,908)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		161,338,860	4,660,909	164,881,151
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		226,345,504	74,834,450	220,241,741
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		62,440,491	75,426,114	55,360,590
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,566,153	(5,252,573)	-
กำไรสำหรับปี		65,006,644	70,173,541	55,360,590
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		224,944,578	77,803,178	220,241,741
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,400,926	(2,968,728)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		226,345,504	74,834,450	220,241,741
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24	0.112	0.144	0.099
กำไรต่อหุ้นปรับลด	24	0.106	0.138	0.094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีเอสทีเอสพีเอเอ็มทีเอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ		งบการเงินรวม												รวม			
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น															
ทุนที่ออก		ส่วนเกินทุน			ส่วนแบ่ง			ขาดทุนจากการ			รวมองค์			ส่วนได้เสีย			
และชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน	จากการซื้อคืน	ส่วนเกินทุน	จากการซื้อคืน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	
		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน	จากการซื้อคืน	ส่วนเกินทุน	จากการซื้อคืน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	
9	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	130,000,000	105,482,882	16,600,000	187,960,767	176,717,658	(217,641,795)	-	-	-	-	(40,924,137)	399,119,512	-	490,000	399,119,512	
21	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000
25	จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	2,900,000	(2,900,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(35,879,990)	-	-	-	-	-	-	-	(35,879,990)	-	-	(35,879,990)	-
	เงินสตรีงรวมเพิ่มทุน	7,547,650	7,547,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,095,300	-	-	15,095,300	-
	โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	21,207,941	(21,207,941)	-	-	-	-	-	(21,207,941)	-	-	-	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	75,426,114	-	-	2,377,064	-	-	-	2,377,064	-	-	-	-	-
	ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	137,547,650	113,030,532	19,500,000	245,814,832	155,509,717	(217,641,795)	2,377,064	-	-	-	(59,755,014)	456,138,000	(2,478,728)	2,010,000	453,659,272	2,010,000
9	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เปลี่ยนแปลงส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(1,454,070)	-	-	(1,454,070)	(1,454,070)	1,454,070	-	-	-
25	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(32,241,166)	-	-	-	-	-	-	-	(32,241,166)	-	-	(32,241,166)	-
20	เงินสตรีงรวมเพิ่มทุน	4,658,863	4,658,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,317,725	-	-	9,317,725	-
	โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	20,465,215	(20,465,215)	-	-	-	-	-	(20,465,215)	-	-	-	-	-
	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการ	-	-	-	(1,512,248)	-	-	-	-	-	-	-	(1,512,248)	-	-	(1,512,248)	-
	ตามหลักการคิดค่าทรัพย์สิน	-	-	-	62,440,491	166,393,399	-	(2,377,064)	-	-	-	164,016,335	226,456,826	1,400,926	227,857,752	227,857,752	1,400,926
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	294,967,124	301,437,901	(217,641,795)	-	(1,454,070)	-	-	82,342,036	656,705,067	2,386,268	659,091,335	659,091,335	2,386,268
	ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	142,206,513	117,689,394	19,500,000	294,967,124	301,437,901	(217,641,795)	-	(1,454,070)	-	-	82,342,036	656,705,067	2,386,268	659,091,335	659,091,335	2,386,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสตีโคสท์เฟอรินเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ทุนที่ออก และชำระ แล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์ - สุทธิ	ส่วนเกินทุนจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	130,000,000	105,482,882	16,600,000	189,118,203	441,201,085	176,717,658	(217,641,795)	(40,924,137)	400,276,948	
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	2,900,000	(2,900,000)	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(35,879,990)	(35,879,990)	-	-	-	(35,879,990)	
เงินสำรองจากการเพิ่มทุน	7,547,650	7,547,650	-	-	15,095,300	-	-	-	15,095,300	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	21,207,941	21,207,941	(21,207,941)	-	(21,207,941)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	80,592,929	80,592,929	-	-	-	80,592,929	
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	137,547,650	113,030,532	19,500,000	252,139,083	522,217,265	155,509,717	(217,641,795)	(62,132,078)	460,085,187	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(32,241,166)	(32,241,166)	-	-	-	(32,241,166)	
เงินสำรองจากการเพิ่มทุน	4,658,863	4,658,862	-	-	9,317,725	-	-	-	9,317,725	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	20,465,215	20,465,215	(20,465,215)	-	(20,465,215)	-	
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	(1,512,248)	(1,512,248)	-	-	-	(1,512,248)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	55,360,590	55,360,590	166,393,399	-	166,393,399	221,753,989	
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	142,206,513	117,689,394	19,500,000	294,211,474	573,607,381	301,437,901	(217,641,795)	83,796,106	657,403,487	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,715,874	84,160,071	66,000,224	94,569,987
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	71,458,406	69,450,128	68,694,695	69,381,893
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	287,099	443,455	623,616	490,811
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	650,215	99,005	650,215	99,005
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลดลง	(1,620,802)	(5,381,226)	(1,620,802)	(5,381,226)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(32,832,113)	844,962	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม				
ของตราสารอนุพันธ์	(24,509)	(3,291,507)	(24,509)	(3,291,507)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม				
ของเงินลงทุนชั่วคราว	(254,361)	-	(254,361)	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	45,004	687	47,390	687
กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(49,039)	(62,749)	(49,039)	(62,749)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร	5,459,343	-	5,459,343	-
ดอกเบี้ยรับ	(9,286,580)	(1,576,515)	(9,256,828)	(2,794,914)
ดอกเบี้ยจ่าย	54,429,589	38,734,778	48,873,981	36,547,191
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(5,030,529)	(42,548,774)	(4,649,361)	(42,979,933)
สินค้าคงเหลือ	(176,576,511)	(153,330,210)	(171,718,510)	(146,965,862)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11,923,329)	880,608	(9,252,009)	2,247,333
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(57,771,637)	(13,956,948)	(54,021,553)	(7,038,418)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(2,278,698)	44,908,892	(2,593,167)	44,779,294
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(75,958)	(63,888)	(84,564)	(32,782)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,230,736	8,422,040	9,272,716	1,655,506
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(85,447,800)	27,732,809	(53,902,523)	41,224,316
จ่ายภาษีเงินได้	(15,402,466)	(15,568,607)	(15,402,466)	(15,568,607)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(100,850,266)	12,164,202	(69,304,989)	25,655,709

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น	(266,678)	(601,433)	(266,678)	(601,433)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(75,058,181)	-	(75,058,181)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(13,500,000)	(60,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	17,407,755	56,092,245
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(8,500,000)	(57,079,638)	-	-
เงินสดรับจากการลดทุนและคืนทุนของบริษัทร่วม	69,730,285	-	-	-
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(35,231,406)	(27,018,551)	(31,736,008)	(25,869,997)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,966,299)	(12,981)	(1,002,300)	(12,981)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(6,990,000)	(510,000)
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,028,037	2,243	1,028,037	2,243
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม	20,951,425	-	-	-
รับดอกเบี้ย	11,022,906	999,016	12,141,341	999,016
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(68,289,911)	(83,711,344)	(147,976,034)	(29,900,907)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	132,561,148	209,208,510	137,561,148	149,208,510
เจ้าหน้าที่จากการขายสิทธิเรียกร้อง				
ในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	9,462,878	9,005,664	9,462,878	9,005,664
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	10,500,000	50,000,000	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(10,500,000)	-	(50,000,000)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง	(12,469,834)	(10,767,703)	(12,469,834)	(10,767,703)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	38,160,000	4,100,000	16,440,000	4,100,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(62,784,292)	(60,096,969)	(63,684,082)	(60,096,969)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	2,010,000	490,000	-	-
ออกหุ้นกู้	500,000,000	-	500,000,000	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	(2,625,000)	-	(2,625,000)	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	9,317,725	15,095,300	9,317,725	15,095,300
จ่ายเงินปันผล	(32,241,166)	(35,879,990)	(32,241,166)	(35,879,990)
จ่ายดอกเบี้ย	(54,178,414)	(41,031,959)	(47,805,339)	(38,673,780)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	516,713,045	100,622,853	513,956,330	31,991,032

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	347,572,868	29,075,711	296,675,307	27,745,834
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	61,097,222	32,021,511	59,149,251	31,403,417
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	<u>408,670,090</u>	<u>61,097,222</u>	<u>355,824,558</u>	<u>59,149,251</u>
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี				
เงินสดในมือ	670,176	547,195	450,347	378,015
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร	18,289,339	16,100,237	16,963,943	14,321,446
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	74,710,575	44,449,790	23,410,268	44,449,790
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร	30,000,000	-	30,000,000	-
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน	285,000,000	-	285,000,000	-
รวม	<u>408,670,090</u>	<u>61,097,222</u>	<u>355,824,558</u>	<u>59,149,251</u>
ข. รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
ซื้อยานพาหนะ โดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	4,744,929	4,799,978	4,744,929	4,799,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และต่อมาได้แปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง ไม้แปรรูป อบแห้ง กระจกปิดผิวไม้และวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ซึ่งจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 37/9 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 และมีสำนักงานสาขาซึ่งจดทะเบียนแล้วรวม 18 แห่ง โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 4 แห่ง กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุรี และนครราชสีมาจังหวัดละ 2 แห่ง และระยอง เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการจังหวัดละ 1 แห่ง

บริษัท วีวี-เดคคอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.95 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายกระจกปิดผิวและวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สำหรับตลาดในประเทศ และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

บริษัท บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทผู้ลงทุน (Holding Company) และธุรกิจร้านค้าปลีกเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 37/4 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 (ดูหมายเหตุ 9)

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

บริษัท อีस्टโคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ งบการเงินนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้รวมบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้งขึ้นและประกอบกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
			2559	2558
บริษัท วีวี-เดคคอร์ด จำกัด	จำหน่ายกระดาษปิดผิวและวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์	ประเทศไทย	99.95	99.95
บริษัท อีชีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทผู้ลงทุน (Holding Company) และธุรกิจร้านค้าปลีกเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น	ประเทศไทย	75.00	51.00

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ การนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท

ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การค้ำประกันของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำเนินงานที่ยกเลิก

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำเนินงาน

งบการเงินรวม

การร่วมกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีมีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจให้แก่ผู้เช่า

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบเปิด
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เงินที่นำส่งรัฐ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทำขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้ถูกนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)

รายการบัญชีที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้นซึ่งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริษัทนั้นเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมได้สิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ทำให้บริษัทใหญ่สูญเสียอำนาจในการควบคุม บริษัทบันทึกส่วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้เกิดการสูญเสียอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย มูลค่าของส่วนได้เสียคงเหลือที่ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กิจการในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (อัตราปิด)

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงแยกต่างหากเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าเงินลงทุนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศนั้นจะถูกจำหน่ายออกไป

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม นโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกบันทึกลดยอดลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนเว้นแต่กรณีที่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือโดยการอนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่มีการจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมที่ออกหน่วยลงทุนนั้นซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท อีस्टโคสต์เฟอร์นิทเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระค้ำประกัน และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระค้ำประกันแยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้” ภายใตสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาที่จะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเองและสินค้าระหว่างผลิต ต้นทุนสินค้านำรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าโดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและการประมาณการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจและสามารถที่จะถือเงินลงทุนนี้ไปจนครบกำหนดแสดงรายการเป็น “เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทบันทึกและแสดงมูลค่าเงินลงทุนนี้ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ถาวรประเภทอื่นยกเว้นที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงในราคาประเมิน (โดยผู้ประเมินราคาอิสระ) สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาอาคารและเครื่องจักรแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และบัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านี้ออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยตรง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยถูกประเมินราคาไว้เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างเป็นทางการหรือทุกระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ราคาประเมินสินทรัพย์ข้างต้นถือเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธี Cost Approach โดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินได้แก่ราคาซื้อ-ขายทรัพย์สินที่เทียบเคียงกันได้ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันสำหรับที่ดินและเครื่องจักร ส่วนข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารได้แก่ราคาทุนที่ถูกปรับปรุงหรือคิดค่าเสื่อมราคาที่มีการอ้างอิงกับต้นทุนเปลี่ยนแปลงแทนของสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้นหากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 15
ระบบไฟฟ้า	5
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
อุปกรณ์โซลาร์รูม	3
ยานพาหนะ	5
ระบบสาธารณูปโภค	5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสมและค่าเพื่อการค้าย่อย (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 3 ปี

ค่าตกแต่งโซลาร์รูม

ค่าตกแต่งโซลาร์รูมแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสมและค่าเพื่อการค้าย่อย (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดบัญชีค่าตกแต่งโซลาร์รูมตามอายุสัญญาเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 3 ปี

การค้าย่อยของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการค้าย่อยหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์นั้นเคยถูกตีราคาเพิ่ม และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่นหรือนำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณีเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อนๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นั้นไปยังกำไรหรือขาดทุนในปีก่อน กลุ่มบริษัทต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นไปยังกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีก่อน

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงในราคาทุน

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อทรัพย์สินซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่ามีความตั้งใจที่จะซื้อทรัพย์สินเหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นการชำระหนี้สินและส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปีจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหนี้สิน

กลุ่มบริษัทบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน (ราคาขายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี) ซึ่งเข้าลักษณะสัญญาเช่าการเงินเป็นรายการรอดบัญชีและแสดงภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนที่เป็นสัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน การชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างคำนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งคำนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต (ถ้ามี) ซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนและกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่นำมารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็นการควบคุมชั่วคราว

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับมากับต้นทุนจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการหรือกลุ่มกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและผู้บริหารชุดเดียวกัน กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวได้ถูกแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ซึ่งถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ข้อประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันถูกเลิกใช้หรือตัดจำหน่าย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรโดยตรง

บริษัท อีส์ทีโคสท์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้ำนั้นและสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายการขายรับรู้เป็นรายได้สุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนการกู้ยืม

กลุ่มบริษัทบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่งเกิดจากหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้นและหยุดบันทึกต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อการก่อสร้างหรือการติดตั้งแล้วเสร็จ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในชั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมีการวัดมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ ถ้าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้แก่ ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุ 28) ราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตราสารที่ออกซึ่งคำนวณโดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญา

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในงวดก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน และจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชั่วคราวต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนำมาร่วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิยม ซึ่งไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อทั้งกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษี หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จำนวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์และหนี้สินตามบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากการบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง (ดูหมายเหตุ 23 และ 26)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

4. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วีวี-เคคคอร์ จำกัด	จำหน่ายกระดาษปิดผิวและวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์	บริษัทย่อย
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทผู้ลงทุน (Holding Company) และธุรกิจร้านค้าปลีกเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น	บริษัทย่อย
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส1)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	บริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 10)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	บริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 10)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	บริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 10)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	บริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 10)
บริษัท อีสต์โคสต์ ดีไซน์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อีสต์โคสต์ อุตสาหกรรม จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท วี-ซัท เคคคอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระดาษปิดผิวไม้	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท วี-ซัท อินดัสทรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปอบแห้ง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลส์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	มีกรรมการซึ่งเป็นคู่สมรสกัน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	มีกรรมการซึ่งเป็นคู่สมรสกัน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณชาติ สุขสวัสดิ์	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	-	กรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณมนตรี ไสคตยานุรักษ์	-	กรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)
คุณทรงกลด จารุสมบัติ	-	กรรมการ (ผู้บริหารสำคัญ)

ผู้บริหารสำคัญ หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาใกล้เคียงกับกับราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยจ่าย	MOR
รายได้ค่าเช่าพื้นที่	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาใกล้เคียงกับกับราคาตลาด
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย	ราคาใกล้เคียงกับกับราคาตลาด
ค่าเช่าและค่าบริการโฆษณา	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตกแต่งโฆษณา	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
การค้าประกันวงเงินสินเชื่อโดยกรรมการ	ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดระหว่างบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ขายสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	22,892	13,809
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,038	28,719	28,038	28,719
รวม	<u>28,038</u>	<u>28,719</u>	<u>50,930</u>	<u>42,528</u>
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	110	1,218
รายได้ค่าเช่าพื้นที่				
บริษัทย่อย	-	-	8	7
ซื้อวัตถุดิบ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	734	1,611	734	1,611
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย				
บริษัทย่อย	-	-	100	-
ค่าเช่าและค่าบริการโซ่วูม				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	20,714	17,946	20,714	17,946
ค่าตกแต่งโซ่วูม (บันทึกเป็น				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,430	2,051	2,430	2,051
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	78	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	85	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>85</u>	<u>78</u>	<u>-</u>
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,779	22,874	24,779	22,874
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	722	38	722	38
รวม	<u>25,501</u>	<u>22,912</u>	<u>25,501</u>	<u>22,912</u>

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	7,766	6,050
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,089	8,503	8,089	8,503
รวม	8,089	8,503	15,855	14,553
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	-	1,218
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	-	-
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.3 ต่อปี)	-	-	-	3,908
รวม	-	-	-	5,126
เงินประกันการเช่าและบริการชั่วคราว				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,925	4,250	4,925	4,250
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	193	345	193	345
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,964	2,040	1,987	2,071
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	23	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,410	-	1,410	-
รวม	1,410	-	1,433	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	85	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.3 ต่อปี)	-	10,500	-	-
รวม	-	10,585	-	-

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

บริษัท อีสตโคสท์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเฉพาะกิจการ (พันบาท)			31 ธันวาคม 2559
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	3,908	13,500	17,408	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	50,000	50,000	-
	งบการเงินรวม (พันบาท)			31 ธันวาคม 2559
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง				
ชื่อกัน				
กรรมการ	10,500	472	10,972	-

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับ (1) วงเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 50 ล้านบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-1 และ (2) วงเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์รวม 105 ล้านบาทจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินสินเชื่อดังกล่าวตาม (1) และ (2) ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทสามท่าน

5. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<i>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</i>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	5,075	4,960	10,900	10,650
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	3,001	3,539	4,942	3,899
ค้างชำระระหว่าง 3 - 6 เดือน	-	4	-	4
ค้างชำระเกินกำหนด 12 เดือน	13	-	13	-
รวม	8,089	8,503	15,855	14,553

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<i>บริษัทอื่น - สุทธิ</i>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	157,730	139,259	154,546	136,991
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	31,037	46,882	27,963	45,059
ค้างชำระระหว่าง 3 - 6 เดือน	4,107	2,008	3,768	1,456
ค้างชำระระหว่าง 7 - 12 เดือน	1,006	1,214	528	998
ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน	3,338	2,362	2,261	1,168
รวม	197,218	191,725	189,066	185,672
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,203)	(2,538)	(1,169)	(1,168)
สุทธิ	195,015	189,187	187,897	184,504

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นำลูกหนี้การค้าจำนวนเงินประมาณ 89.05 ล้านบาทและ 63.84 ล้านบาทตามลำดับ ไปขายลดแก่สถาบันการเงินสองแห่ง (ภายใต้วงเงินสินเชื่อรวม 195 ล้านบาท) โดยสถาบันการณดังกล่าวมีสิทธิไถ่เบีย้จำนวนเงินประมาณ 60.24 ล้านบาทและ 50.78 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทได้แสดงจำนวนเงินของข้อผูกพันจากการมีสิทธิถูกไถ่เบีย้ดังกล่าวเป็น “เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน

6. เงินลงทุนชั่วคราว

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
	2559
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม - ราคาทุน	75,058
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	254
รวม	75,312

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	217,803	171,148	206,581	164,784
สินค้าระหว่างผลิต	446,296	341,156	446,296	341,156
วัตถุดิบ	50,586	35,104	50,586	35,104
วัสดุโรงงาน	36,191	28,664	36,191	28,664
สินค้าระหว่างทาง	11,678	9,937	11,678	9,937
รวม	762,554	586,009	751,332	579,645
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า	(5,759)	(7,379)	(5,759)	(7,379)
สุทธิ	756,795	578,630	745,573	572,266

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนต่างจากการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 5.1 ล้านบาทและ 9.7 ล้านบาท ตามลำดับ

8. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นำเงินฝากประจำกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินประมาณ 30 ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทแพคเกจเครดิตกับธนาคารดังกล่าว

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท)		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		ราคาทุนของเงินลงทุน (ล้านบาท)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท วีวี-เคคคอร์ด จำกัด	1,000	1,000	99.95	99.95	1,000	1,000
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	10,000	1,000	75.00	51.00	7,500	510
รวม					8,500	1,510

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทย่อยไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 9 ล้านบาท (จากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท) และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

บริษัท อีสต็อคสท์เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	สัดส่วนการ		พันบาท	
	ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว	มูลค่าของเงินลงทุน	เงินปันผล
	2559	2558	2559	2558
ECF Tornado Energy GK	-	51.00	-	60,895
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)	25.00	-	4,710	-
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)	20.00	-	1,025	-
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)	25.00	-	1,282	-
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา)	25.00	-	987	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม			8,004	60,895

*410,007 พันเยน

บริษัท อีส์ทีโคสทีเพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ในระหว่างปี 2559 บริษัทร่วมซึ่งได้แก่ ECF Tornado Energy GK ได้ขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานออกไปให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศญี่ปุ่นและต่อมาได้เลิกกิจการ โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการลดทุนและคืนทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนของบริษัท อีซีเอฟ โพลคิงส์ จำกัด จำนวน 209.1 ล้านบาท (69.7 ล้านบาท) นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวได้จ่ายเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โพลคิงส์ จำกัด จำนวน 62.1 ล้านบาท (20.9 ล้านบาท) ส่วนบริษัทร่วมอีก 4 แห่งซึ่งได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2559 และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี โดยบริษัทร่วมดังกล่าวได้ดำเนินการทยอยลดทุนและคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในระหว่างปี 2559

11. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด

บัญชีนี้เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดและไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่งและจะครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในปี 2565 โดยธนาคารผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีแรกไปแล้ว หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยปีละหนึ่งครั้งในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และ 4.375 ต่อปี บริษัทมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นกู้เหล่านี้ไปจนครบกำหนดหรืออย่างน้อยจนกว่าธนาคารผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด บริษัทซื้อหุ้นกู้เหล่านี้ในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม 2555 ในราคาทุนเริ่มแรกซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมปีละประมาณ 2.0 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)				ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	96,636	-	-	-	96,636
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8,448	108	-	327	8,883
อาคาร	135,849	-	-	-	135,849
ส่วนปรับปรุงอาคาร	42,882	131	-	121	43,134
เครื่องจักรและอุปกรณ์	316,085	22,121	-	590	338,796
ระบบไฟฟ้า	2,196	-	-	-	2,196
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	10,810	3,197	9	30	14,028
อุปกรณ์โซลาร์รูม	-	1,672	-	1,235	2,907
ยานพาหนะ	68,173	9,153	11,752	-	65,574
ระบบสาธารณูปโภค	3,897	-	-	-	3,897
งานระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	1,055	4,547	-	(2,303)	3,299
รวมราคาทุน	686,031	40,929	11,761	-	715,199
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	6,554	1,342	-	-	7,896
อาคาร	32,739	6,791	-	-	39,530
ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,665	2,524	-	-	11,189
เครื่องจักรและอุปกรณ์	219,354	21,118	-	-	240,472
ระบบไฟฟ้า	1,808	163	-	-	1,971
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	5,192	2,178	7	-	7,363
อุปกรณ์โซลาร์รูม	-	416	-	-	416
ยานพาหนะ	48,270	8,850	11,752	-	45,368
ระบบสาธารณูปโภค	2,986	779	-	-	3,765
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	325,568	44,161	11,759	-	357,970
ค่าเผื่อการด้อยค่า					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	2,527	-	-	2,527
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	2,932	-	-	2,932
รวมค่าเผื่อการด้อยค่า	-	5,459	-	-	5,459
สุทธิ	360,463				351,770

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	96,636	-	-	-	96,636
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8,448	108	-	327	8,883
อาคาร	135,849	-	-	-	135,849
ส่วนปรับปรุงอาคาร	42,882	131	-	121	43,134
เครื่องจักรและอุปกรณ์	316,047	22,067	-	30	338,144
ระบบไฟฟ้า	2,196	-	-	-	2,196
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	10,724	2,563	9	-	13,278
ยานพาหนะ	68,173	9,153	11,752	-	65,574
ระบบสาธารณูปโภค	3,897	-	-	-	3,897
งานระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	30	3,412	-	(478)	2,964
รวมราคาทุน	684,882	37,434	11,761	-	710,555
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	6,554	1,342	-	-	7,896
อาคาร	32,739	6,791	-	-	39,530
ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,665	2,524	-	-	11,189
เครื่องจักรและอุปกรณ์	219,353	20,988	-	-	240,341
ระบบไฟฟ้า	1,808	163	-	-	1,971
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	5,191	2,031	7	-	7,215
ยานพาหนะ	48,270	8,850	11,752	-	45,368
ระบบสาธารณูปโภค	2,986	779	-	-	3,765
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	325,566	43,468	11,759	-	357,275
ค่าเผื่อการด้อยค่า					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	2,527	-	-	2,527
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	2,932	-	-	2,932
รวมค่าเผื่อการด้อยค่า	-	5,459	-	-	5,459
สุทธิ	359,316				347,821

บริษัท อีस्टโคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม (พันบาท)				ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	96,636	-	-	-	96,636
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8,448	-	-	-	8,448
อาคาร	116,972	-	-	18,877	135,849
ส่วนปรับปรุงอาคาร	39,584	2,721	-	577	42,882
เครื่องจักรและอุปกรณ์	299,736	15,600	-	749	316,085
ระบบไฟฟ้า	2,196	-	-	-	2,196
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	8,373	2,519	82	-	10,810
ยานพาหนะ	61,173	7,000	-	-	68,173
ระบบสาธารณูปโภค	3,897	-	-	-	3,897
งานระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	17,071	4,187	-	(20,203)	1,055
รวมราคาทุน	654,086	32,027	82	-	686,031
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	4,987	1,567	-	-	6,554
อาคาร	26,416	6,323	-	-	32,739
ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,172	2,493	-	-	8,665
เครื่องจักรและอุปกรณ์	196,050	23,304	-	-	219,354
ระบบไฟฟ้า	1,596	212	-	-	1,808
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	3,604	1,646	58	-	5,192
ยานพาหนะ	40,057	8,213	-	-	48,270
ระบบสาธารณูปโภค	2,207	779	-	-	2,986
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	281,089	44,537	58	-	325,568
สุทธิ	372,997				360,463

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	96,636	-	-	-	96,636
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8,448	-	-	-	8,448
อาคาร	116,972	-	-	18,877	135,849
ส่วนปรับปรุงอาคาร	39,584	2,721	-	577	42,882
เครื่องจักรและอุปกรณ์	299,736	15,562	-	749	316,047
ระบบไฟฟ้า	2,196	-	-	-	2,196
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	8,373	2,433	82	-	10,724
ยานพาหนะ	61,173	7,000	-	-	68,173
ระบบสาธารณูปโภค	3,897	-	-	-	3,897
งานระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	17,071	3,162	-	(20,203)	30
รวมราคาทุน	654,086	30,878	82	-	684,882
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	4,987	1,567	-	-	6,554
อาคาร	26,416	6,323	-	-	32,739
ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,172	2,493	-	-	8,665
เครื่องจักรและอุปกรณ์	196,050	23,303	-	-	219,353
ระบบไฟฟ้า	1,596	212	-	-	1,808
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	3,604	1,645	58	-	5,191
ยานพาหนะ	40,057	8,213	-	-	48,270
ระบบสาธารณูปโภค	2,207	779	-	-	2,986
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	281,089	44,535	58	-	325,566
สุทธิ	372,997				359,316

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เริ่มตั้งแต่ปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึ่งเป็นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้วิธี Cost Approach ในการประเมินราคา

ช่วงระยะเวลาที่บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาครั้งล่าสุดจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนสำหรับที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์คือเดือนกรกฎาคม 2554

ในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ประเมินราคาอิสระที่บริษัทเลือกสำหรับการประเมินราคาใหม่ดังกล่าวได้แก่ บริษัท พรสยาม คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งใช้วิธี Cost Approach ในการประเมินราคาใหม่

ผลที่สุดของการประเมินราคาใหม่ในปี 2559 (ก่อนผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ทำให้มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงผลขาดทุนและค่าเพื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	มูลค่าที่เพิ่มขึ้น			
	จากการตีราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ	ค่าเพื่อการด้อยค่า
ที่ดิน	38,451	-	38,451	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	174,486	(107,569)	66,917	(2,527)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	227,784	(125,161)	102,623	(2,932)
รวม	440,721	(232,730)	207,991	(5,459)

บริษัทแสดงรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็น เงินปันผลได้

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 (ก่อนหักผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) มีดังต่อไปนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		เพิ่มขึ้นจากการ ประเมินราคาใหม่	ลดลง		
			จากการ ประเมินราคาใหม่	ค่าเสื่อมราคา	
ที่ดิน	-	38,451	-	-	38,451
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	132,068	67,705	788	(9,603)	189,382
เครื่องจักรและอุปกรณ์	28,807	102,795	172	(11,666)	119,764
รวม	160,875	208,951	960	(21,269)	347,597

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		เพิ่มขึ้นจากการ ประเมินราคาใหม่	ลดลง		
			จากการ ประเมินราคาใหม่	ค่าเสื่อมราคา	
ที่ดิน	-	-	-	-	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	140,600	-	-	(8,532)	132,068
เครื่องจักรและอุปกรณ์	42,979	-	-	(14,172)	28,807
รวม	183,579	-	-	(22,704)	160,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 290.6 ล้านบาทและ 263.0 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ถูกใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อต่างๆ กับสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 23.5 ล้านบาทและ 28.3 ล้านบาท ตามลำดับ มีภาระผูกพันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนเงินรวมประมาณ 184.1 ล้านบาทและ 159.8 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์สำหรับปี 2559 มีจำนวนเงินประมาณ 65.4 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 64.7 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและสำหรับปี 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 67.2 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ค่าเสื่อมราคาดังกล่าวของแต่ละปีได้รวมค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเครื่องจักรจำนวนเงินรวมประมาณ 21.3 ล้านบาท และ 22.7 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)				
	ยอดคงเหลือต้นปี	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			ยอดคงเหลือสิ้นปี
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	ณ วันที่
	1 มกราคม 2559				31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน	8,228	1,966	-	-	10,194
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม	(5,274)	(1,587)	-	-	(6,861)
สุทธิ	2,954	379	-	-	3,333

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	ยอดคงเหลือต้นปี	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			ยอดคงเหลือสิ้นปี
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	ณ วันที่
	1 มกราคม 2559				31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน	8,228	1,002	-	-	9,230
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม	(5,274)	(1,582)	-	-	(6,856)
สุทธิ	2,954	(580)	-	-	2,374

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	ยอดคงเหลือต้นปี	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			ยอดคงเหลือสิ้นปี
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	ณ วันที่
	1 มกราคม 2558				31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน	8,215	13	-	-	8,228
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม	(3,797)	(1,477)	-	-	(5,274)
สุทธิ	4,418	(1,464)	-	-	2,954

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินปีละประมาณ 1.5 ล้านบาท ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อีส์ทีโคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	28,036	15,794	28,036	15,794
เงินกู้ยืมประเภทแพคกิ้งเครดิต	103,052	80,563	103,052	80,563
เงินกู้ยืมประเภทตัวสัญญาใช้เงิน	535,000	440,000	480,000	380,000
เงินกู้ยืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีท	6,785	3,882	6,785	3,882
รวม	672,873	540,239	617,873	480,239

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศสองแห่งจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับลูกค้าชั้นดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมประเภทแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารในประเทศสองแห่งจำนวนเงินรวม 200 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมประเภทตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารในประเทศสองแห่งและบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศสองแห่งจำนวนเงินรวม 530 ล้านบาท (ส่วนของเฉพาะบริษัทมีจำนวนเงินรวม 480 ล้านบาท) ในปี 2559 และกับธนาคารในประเทศสองแห่งและบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินรวม 440 ล้านบาท (ส่วนของเฉพาะบริษัทมีจำนวนเงินรวม 380 ล้านบาท) ในปี 2558 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.0 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีทกับธนาคารในประเทศสองแห่งจำนวนเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดยกรรมการบางท่านของบริษัทพร้อมทั้งที่ดินและบัญชีเงินฝากประจำของกรรมการบางท่านของบริษัท เงินฝากประจำของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 8 และที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

15. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้อื่น	19,306	17,158	18,095	10,928
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายค้างจ่าย	14,151	11,898	14,133	11,836
เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการค้างจ่าย	8,186	8,436	8,180	8,431
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	5,464	4,247	5,464	4,247
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	3,265	3,529	3,184	3,529
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3,288	633	3,281	633
อื่นๆ	8,613	6,076	8,120	5,521
รวม	62,273	51,977	60,457	45,125

16. หุ้นกู้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2559	2558
หุ้นกู้	500,000	-
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	(1,690)	-
สุทธิ	498,310	-

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้นี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

หุ้นกูดังกล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4:1

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายซึ่งบริษัทบันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี และทยอยรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นกูดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 500.1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

17. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2559	2558
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	3,380	3,281
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	485	70
ต้นทุนดอกเบี้ย	165	29
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	650	99
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,890	-
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,540	99
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างปี	-	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,920	3,380

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.87 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 4.75 ต่อปีในปี 2558
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 6.43 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 6.15 ต่อปีในปี 2558
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 48 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 39 ต่อปีในปี 2558

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สมมติฐานที่สำคัญ	หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน (พันบาท)	
	หากสมมติฐานเพิ่มขึ้น	หากสมมติฐานลดลง
อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)	(170)	183
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)	190	(178)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(414)	486

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

บัญชีนี้เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสามแห่งในปี 2559 และ 2558 ซึ่งประกอบด้วย

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2559	2558
1) เงินกู้ยืมในวงเงิน 108 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	42,522	65,534
2) เงินกู้ยืมในวงเงิน 80 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	31,311	48,423
3) เงินกู้ยืมในวงเงิน 30 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	9,560	19,665
4) เงินกู้ยืมในวงเงิน 42 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 0.25 ต่อปี	22,082	32,389
5) เงินกู้ยืมในวงเงิน 19 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2563 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	8,610	11,758
6) เงินกู้ยืมในวงเงิน 40 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	16,440	-
7) เงินกู้ยืมในวงเงิน 40 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2564 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	13,150	-
8) เงินกู้ยืมในวงเงิน 10 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2564 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	9,469	-
รวม	153,144	177,769
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(85,976)	(63,407)
สุทธิ	67,168	114,362

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2559	2558
1) เงินกู้ยืมในวงเงิน 108 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	42,522	65,534
2) เงินกู้ยืมในวงเงิน 80 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	31,311	48,423
3) เงินกู้ยืมในวงเงิน 30 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี	9,560	19,665
4) เงินกู้ยืมในวงเงิน 42 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 0.25 ต่อปี	22,082	32,389
5) เงินกู้ยืมในวงเงิน 19 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2563 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	8,610	11,758
6) เงินกู้ยืมในวงเงิน 40 ล้านบาท ชำระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี	16,440	-
รวม	130,525	177,769
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(72,777)	(63,407)
สุทธิ	57,748	114,362

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นมีหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12 นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงินกู้ยืมเหล่านี้ เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และอัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นต้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	11,321	12,320
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 2 - 5 ปี	4,070	11,660
รวม	15,391	23,980
หัก ดอกเบี้ยรอดตัดบัญชี	(585)	(1,448)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอดตัดบัญชี	14,806	22,532
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(10,832)	(11,334)
สุทธิ	3,974	11,198

ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ในระหว่างปี 2554 และ 2559 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะกับธนาคารในประเทศห้าแห่งและบริษัทเอกชนสี่แห่งเป็นระยะเวลา 24 ถึง 60 เดือน โดยสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562

ในระหว่างปี 2555 และ 2557 บริษัทได้ทำสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนที่เป็นสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 36 ถึง 48 เดือน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2559	2558
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอการตัดบัญชี	271	271
หัก จำนวนที่รับรู้สะสม	(191)	(141)
สุทธิ	80	130

กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนที่เป็นสัญญาเช่าการเงินซึ่งรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” สำหรับปี 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 51 พันบาทและ 84 พันบาท ตามลำดับ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

20. **ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิและกำไรต่อหุ้น**

	มูลค่าหุ้น (บาท)	พันธหุ้น / พันบาท			
		2559		2558	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน มูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.25	780,000	195,000	780,000	195,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.25	550,191	137,548	520,000	130,000
การใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ		18,635	4,659	30,191	7,548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.25	568,826	142,207	550,191	137,548

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 130 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 195 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) โดยการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่จำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (สำรองตามกฎหมาย) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ECF-W1”) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวน 259,868,446 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีจนถึงสิ้นปีที่ 3 ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 259,868,446 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,190,600 หน่วย ได้ถูกนำมาใช้ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,190,600 หุ้น เงินรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีจำนวน 15,095,300 บาท (ประกอบด้วยทุนที่ชำระแล้วจำนวน 7,547,650 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 7,547,650 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิมีจำนวน 229,677,846 หน่วย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ไบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนรวม 18,635,450 หน่วย ได้ถูกนำมาใช้ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 18,635,450 หุ้น เงินรับจากการใช้ไบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีจำนวน 9,317,725 บาท (ประกอบด้วยหุ้นที่ชำระแล้วจำนวนประมาณ 4,658,863 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนประมาณ 4,658,862 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ไบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิมีจำนวน 211,042,396 หน่วย

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินค้าประกอบ วัสดุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	864,705	855,177	854,035	850,120
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	239,887	222,056	233,261	219,756
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	71,458	69,450	68,695	69,382
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	82,240	65,983	78,542	65,538
ต้นทุนทางการเงิน	53,906	38,735	47,811	36,547
ค่าไฟฟ้า	35,392	36,194	36,620	36,194
ค่าขนส่งและค่าระวาง	37,667	35,711	34,438	34,211
ค่าเช่าและค่าบริการ โทรูม	31,179	18,544	21,849	18,017
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18,930	17,824	18,548	17,824
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	9,805	10,140	9,805	10,140
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,928	5,893	9,005	5,893
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(1,621)	(5,381)	(1,621)	(5,381)
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(151,051)	(138,113)	(146,905)	(131,749)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	15,274	16,832	13,200	18,914
ผลกระทบจากรายการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี	6,320	6,764	6,160	4,067
ผลกระทบจากประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา	4,639	-	-	-
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติม	(9,400)	(4,047)	(2,529)	(3,432)
ผลกระทบจากการได้ลดอัตราภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน	(4,839)	(5,089)	(4,839)	(5,089)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	11,994	14,460	11,992	14,460
รายการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในงวดก่อนๆ	-	38	-	38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)	(819)	984	(886)	975
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง	(466)	(1,496)	(466)	(1,496)
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	10,709	13,986	10,640	13,977
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงในส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(378)	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่	41,598	-	41,598	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยหนึ่งแห่งมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.5 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2563

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถ				
ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีหรือรายได้ทางบัญชี				
- ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	1,152	1,476	1,152	1,476
- ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	824	515	617	240
- ค่าเพื่อการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร	1,092	-	1,092	-
- กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี	16	26	16	26
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก				
จากงาน	806	676	806	676
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,890	2,693	3,683	2,418
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถ				
ถือเป็นรายได้ทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	338	-	338	-
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	7,690	4,877	7,690	4,877
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ	17,945	-	17,945	-
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่องจักร - สุทธิ	20,525	488	20,525	488
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	46,498	5,365	46,498	5,365

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปีซึ่งแสดงการคำนวณดังต่อไปนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท/พันหุ้น			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (พันบาท)	62,440	75,426	55,361	80,593
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุ้น)	559,258	522,647	559,258	522,647
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.112	0.144	0.099	0.154

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีและหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	พันบาท/พันหุ้น			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (พันบาท)	62,440	75,426	55,361	80,593
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุ้น)	559,258	522,647	559,258	522,647
ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (พันหุ้น)	30,410	24,434	30,410	24,434
จำนวนหุ้นสามัญปรับลด (พันหุ้น)	589,668	547,081	589,668	547,081
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)	0.106	0.138	0.094	0.147

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

25. การจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 32.24 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 0.0153 บาทต่อหุ้น และ 0.0433 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0069 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 35.88 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 0.0069 บาทต่อหุ้น และ 0.00621 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

26. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตาม (1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตาม (2) และ (3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในจำนวนที่ไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยวันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของบริษัทมีดังนี้

- (1) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
- (2) กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางประเภทเก้าอี้) (ยกเว้นที่ผลิตจากไม้หวงห้าม) เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
- (3) กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน (เฟอร์นิเจอร์ไม้บอร์ด) (ยกเว้นที่ผลิตจากไม้หวงห้าม) เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ในฐานะที่บริษัทเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

ผลการดำเนินงานแยกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์ริเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	2559 - งบการเงินรวม (พันบาท)		
	กิจการที่ได้รับบริการ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	ส่งเสริมทั้งหมด	การส่งเสริม	
รายได้จากการขาย - สุทธิ	396,490	974,290	1,370,780
รายได้อื่น (รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)	1,216	22,912	24,128
ต้นทุนขาย	(281,761)	(701,504)	(983,265)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(41,720)	(117,154)	(158,874)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(42,008)	(113,447)	(155,455)
ต้นทุนทางการเงิน	(14,063)	(40,367)	(54,430)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	32,832	32,832
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(10,709)	(10,709)
กำไรสำหรับปี	18,154	46,853	65,007

	2558 - งบการเงินรวม (พันบาท)		
	กิจการที่ได้รับบริการ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	ส่งเสริมทั้งหมด	การส่งเสริม	
รายได้จากการขาย - สุทธิ	364,490	969,607	1,334,097
รายได้อื่น (รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)	5,636	18,568	24,204
ต้นทุนขาย	(266,013)	(715,728)	(981,741)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(36,084)	(98,083)	(134,167)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(30,551)	(88,102)	(118,653)
ต้นทุนทางการเงิน	(9,826)	(28,909)	(38,735)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(845)	(845)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(13,986)	(13,986)
กำไรสำหรับปี	27,652	42,522	70,174

บริษัท อีส์ดีโอสท์เฟอรันิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	กิจการที่ได้รับบริการ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	ส่งเสริมทั้งหมด	การส่งเสริม	
รายได้จากการขาย - สุทธิ	396,490	957,923	1,354,413
รายได้อื่น (รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)	1,216	22,376	23,592
ต้นทุนขาย	(281,761)	(693,197)	(974,958)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(41,720)	(102,578)	(144,298)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(42,008)	(101,866)	(143,874)
ต้นทุนทางการเงิน	(14,063)	(34,811)	(48,874)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(10,640)	(10,640)
กำไรสำหรับปี	18,154	37,207	55,361

2558 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	กิจการที่ได้รับบริการ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	ส่งเสริมทั้งหมด	การส่งเสริม	
รายได้จากการขาย - สุทธิ	364,490	968,789	1,333,279
รายได้อื่น (รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)	5,636	19,669	25,305
ต้นทุนขาย	(266,013)	(715,859)	(981,872)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(36,084)	(96,644)	(132,728)
ค่าใช้จ่ายในการ	(30,551)	(82,316)	(112,867)
ต้นทุนทางการเงิน	(9,826)	(26,721)	(36,547)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(13,977)	(13,977)
กำไรสำหรับปี	27,652	52,941	80,593

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

27. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายอื่น และกำไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักของกลุ่มบริษัทซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน กลุ่มบริษัทที่มีส่วนงานดำเนินงาน (ซึ่งกำหนดจากส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) ที่มีสัดส่วนเป็นสาระสำคัญสองส่วนงานคือ (1) เฟอ์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ (เฟอ์นิเจอร์ไม้อย่างและเฟอ์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่วนงานอื่นๆ เช่น กระจาดยปิดผิว ไม้แปรรูปอบแห้ง วัสดุตกแต่งเฟอ์นิเจอร์อื่นๆ และธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีสัดส่วนที่ยังไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและปริมาณของธุรกรรมทั้งหมด จึงถือเป็นส่วนงานย่อยที่มีสัดส่วนไม่เป็นสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทบันทึกรายการ โอนระหว่างส่วนงานในราคาทุนโดยนโยบายการบัญชีที่ใช้กับส่วนงานดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถจำแนกข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานได้โดยไม่มีต้นทุนที่เกินจำเป็น

ข้อมูลเชิงสถิติ	พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
รายได้จากการขาย - สุทธิ		
- เฟอ์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ	1,273,723	1,249,557
- ผลิตรายอื่น ๆ	97,057	84,540
รวม	1,370,780	1,334,097
รายได้อื่น (รวมกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)		
- เฟอ์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ	20,857	22,573
- ผลิตรายอื่น ๆ	3,271	1,631
รวม	24,128	24,204
ต้นทุนขาย		
- เฟอ์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ	885,366	894,270
- ผลิตรายอื่น ๆ	97,899	87,471
รวม	983,265	981,741

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

<u>ข้อมูลเชิงผลิตภัณฑ์</u>	พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
ค่าใช้จ่ายอื่น		
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่น ไม้ประกอบ	328,143	271,938
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	7,784	20,462
รวม	335,927	292,400
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่น ไม้ประกอบ	81,071	105,922
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	(5,355)	(21,762)
สุทธิ	75,716	84,160

<u>ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์</u>	พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
รายได้จากการขายต่างประเทศ - สุทธิ		
- ญี่ปุ่น	682,337	660,335
- บาเรน	38,475	69,658
- อินเดีย	12,229	5,502
- สหรัฐอเมริกา	7,932	12,857
- ไต้หวัน	7,453	9,817
- ฟิลิปปินส์	7,106	6,836
- สาธารณรัฐประชาชนจีน	5,382	3,455
- สิงคโปร์	2,120	3,303
- เปรู	3,968	4,805
- มาเลเซีย	1,515	4,525
- อินโดนีเซีย	-	5,943
- ประเทศอื่น ๆ	7,900	666
รวม	776,417	787,702
รายได้จากการขายในประเทศ - สุทธิ	594,363	546,395
รวมรายได้จากการขาย - สุทธิ	1,370,780	1,334,097

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กลุ่มบริษัท ไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าที่มียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม)

	ร้อยละของยอดที่มีกับลูกค้ารายใหญ่ต่อยอดรวม	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
รายได้จากการขาย - สุทธิ		
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่น ไม้ประกอบ	56.76	53.31
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	-	-
- ต่างประเทศ	60.93	55.13
- ในประเทศ	51.39	51.03
- รวม	56.79	53.44

28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการให้สินเชื่อ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่มีความประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อใช้ในทางค้าหรือหากำไรและไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2559 และ 2558

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสด

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงินและตามสัญญาที่ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญาเป็นระยะ ๆ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าสูงสุดที่อาจเกิดจากความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าที่สำคัญในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบัติกลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงนี้โดยการจับคู่ (Matching) เงินรับชำระจากลูกค้า (ลูกหนี้) และเงินจ่ายชำระแก่ผู้ขาย (เจ้าหนี้) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 กลุ่มบริษัทได้เริ่มใช้สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงนี้ (ดูหมายเหตุ 31)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์ที่เป็น		หนี้สินที่เป็น	
	เงินตราต่างประเทศ		เงินตราต่างประเทศ	
	2559	2558	2559	2558
- เหรียญสหรัฐ	1,605,025	-	218,575	-
- ยูโร	-	-	51,100	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ที่เป็น		หนี้สินที่เป็น	
	เงินตราต่างประเทศ		เงินตราต่างประเทศ	
	2559	2558	2559	2558
- เหรียญสหรัฐ	1,579,481	1,719,000	218,575	141,000
- ยูโร	-	-	51,100	-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงหรือลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงหรือลอยตัวตามอัตราในท้องตลาด

เงินลงทุนชั่วคราวแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและหุ้นกู้ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินไม่สามารถคำนวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีต้นทุนที่เกินจำเป็น

29. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2559 และ 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 2.58 : 1.00 และ 2.46 : 1.00 ตามลำดับ ในปี 2559 และ 2.32 : 1.00 และ 2.12 : 1.00 ตามลำดับ ในปี 2558

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานจะจ่ายเงินคืนแก่พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับของกองทุน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาทและ 1.1 ล้านบาท ตามลำดับ

31. อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ก. กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับบริษัทเอกชนในประเทศห้าแห่งเพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาและร้านค้าปลีกสินค้าเบ็ดเตล็ดซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปีโดยสัญญาฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2562 ภาระผูกพันดังกล่าวมีดังนี้

	ล้านบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30.3
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	25.5
รวม	55.8

- ข. บริษัทมีหนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศสามแห่งให้กับบริษัทเอกชนสองแห่งและหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 29.3 ล้านบาท

- ค. บริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5.0 ล้านบาท

- ง. บริษัทมีภาระผูกพันจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 23.5 ล้านบาท

- จ. บริษัทมีสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี้

	พัน	
	เงินตราต่างประเทศ	จำนวนเงินบาทคงที่
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
- เหรียญสหรัฐ	106	3,766
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
- เหรียญสหรัฐ	81	2,898

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	พันบาท
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	
- เหรียญสหรัฐ	3,798
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	
- เหรียญสหรัฐ	2,902

สัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาครบกำหนดในระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2560

- ฉ. บริษัทมีภาระผูกพันจากเงินประกันโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 50.0 ล้านบาทจากจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100.0 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายชำระเงินประกันบางส่วนภายใต้โครงการนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาทซึ่งบริษัทแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ “เงินมัดจำและเงินประกัน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หากผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจเจ้าของโครงการต้องคืนเงินมัดจำดังกล่าวเต็มจำนวน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งซึ่งได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน เช่น พลังงานชีวมวลหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง ECF-P ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นใน ECF-P ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทจำนวน 5 ท่าน ECF-P มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัตินโยบายการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่าง ECF-P และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECF-H”) โดยกำหนดให้ ECF-P ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและกำหนดให้ ECF-H ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าปลีกสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือธุรกิจอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นด้วยทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาทเพื่อเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดย ECF-P ได้เข้าถือหุ้นใน SAFE ร้อยละ 49.98 และกรรมการของบริษัทสองท่านถือหุ้นใน SAFE อีกร้อยละ 0.02 รวมเป็นร้อยละ 50 โดย SAFE ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส (บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด) (“PWGE”) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ลงทุนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดย SAFE จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PWGE ซึ่งภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว ECF-P จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE ร้อยละ 33.37 โดยส่วนที่เหลือจะถูกถือโดยกลุ่มบริษัทอื่นร้อยละ 33.37 และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PWGE ร้อยละ 33.26 จากนั้น SAFE จะเข้าลงทุนใน PWGE ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งจะทำให้ PWGE เป็นบริษัทย่อยของ SAFE จากนั้น SAFE จะดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 425 ล้านบาทเป็น 426 ล้านบาทเพื่อโครงการลงทุนใน PWGE ซึ่งเป็นส่วนที่ ECF-P จะต้องลงทุนเพิ่มเติมใน SAFE อีกเป็นจำนวนประมาณ 141.7 ล้านบาทโดย ECF-P ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนด้วยจำนวนเงินดังกล่าวในอนาคตอันใกล้

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560